
                                                                                                                      
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 25๖๕ 
วันพฤหัสบดี ที ่๑8 สิงหาคม พ.ศ.2565  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา 

************************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑.  นายพา  ยอดทอง  ประธานสภาฯ   พา  ยอดทอง  
๒.   นายสัญญา       จันทร์มั่น  รองประธานสภาฯ  สัญญา จันทร์มั่น 
๓.  นายจ าลอง       เวชสว่าง  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๑  จ าลอง     เวชสว่าง 
๔.   นายธนพัทธ์       ทองเลิศ  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๒  ธนพัทธ์   ทองเลิศ 
๕.   นายสรายุทธ์      บุญจารึก สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๓  สรายุทธ์   บุญจารึก 
๖.           นายสุชาติ พุ่มอ าภาพันธ์ เลขานุการสภาฯ         สุชาติ  พุ่มอ าภาพันธ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายวิทยา เทพอยู่  นายก อบต.ยางหย่อง  วิทยา  เทพอยู่ 
๒.   นายนพพร หนูทอง  รองนายก อบต.ยางหย่อง  นพพร หนูทอง 
๓.  นางสาวแสงวรรณา  อยู่แย้ม รองนายก อบต.ยางหย่อง  แสงวรรณา  อยู่แย้ม 
๔.  นายสาธิต   เสียงเพราะ  เลขานุการนายกอบต.  สาธิต   เสียงเพราะ 
๕.     นายกตัญญู   ฉิมพาลี  ผอ.กองช่าง   กตัญญู   ฉิมพาลี 
๖.  นางศิริพร         สีสว่าง  ผอ.กองคลัง   ศิริพร   สีสว่าง 
๗.  นายธนะชัย ฉ่ ามะนา  หัวหน้าส านักปลัด  ธนะชัย ฉ่ ามะนา 
๘.  นางสาวดวงพร  รัตนยศ  ผอ.กองการศึกษาฯ  ดวงพร  รัตนยศ 
๙.  นางสาวสุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ นักพัฒนาชุมชน   สุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ 
๑๐.  นางสาวมัลลิกา   พุดเดช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มัลลิกา   พุดเดช       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มเปิดประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 

นายสุชาติ  พุ่มอ าภาพันธ์  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ    จุดธูปเทียนไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
     ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  2565 
นายพา  ยอดทอง   สวัสดีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน ผมนายพา  ยอดทอง 
ประธานสภาฯ     ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  
    2565 และด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕65 

นายพา  ยอดทอง ในระเบียบวาระนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ด าเนินการชี้แจงให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ 
นายสุชาติ  พุ่มอ าภาพันธ์ ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่  
เลขานุการสภาฯ  ๓ ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕65 โดยมีวาระส าคัญต่าง ๆ  

ตามรายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิกสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจรายงานการประชุมว่าเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน  ตามที่ได้ประชุมในครั้งที่
แล้วหรือไม่  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้า
สุดท้าย ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่   

นายพา  ยอดทอง ให้เวลาสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการพิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาท ี
ประธานสภาฯ  บัดนี้  ได้ครบก าหนดเวลา ๑๐ นาทีแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริห ารส่ วนต าบลยางหย่อง           
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕65 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหย่อง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕65 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว 

 ๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 วาระท่ี ๒ วาระท่ี ๓ 

นายพา  ยอดทอง  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่ง
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕66  โดยในวันนี้จะเป็น การ 
    พิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ต่อไป ก่อนอ่ืนขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
    ร่างข้อบัญญัติได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานคณะกรรมการฯ  จากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและ
    เหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕66 โดยทั้งนี้สภาฯ 
    ก าหนดให้รับค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวจนถึงวันที่  ๑๖ 
    สิงหาคม 2565 เวลา ๑7.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นค า
    เสนอขอแปรญัตติ  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติที่
     



    สภาฯส่ง ให้พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ และได้ 
    รายงานให้ประธานสภาฯ ได้รับทราบแล้ว  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
    ทราบ 
นายพา  ยอดทอง  ส าหรับในวาระท่ี ๒  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอค าขอแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติต่อคณะกรรมการฯ ดังนั้นถือว่าสภาฯให้ความเห็นชอบในร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕66  และในวาระที่ ๓ จะเป็น
    วาระแห่งการลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติ
    ต าบลต่อไปหรือไม ่ ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 ที่เสนอมาเป็นข้อบัญญัติต าบลและให้มีผล
    บังคับใช้ต่อไป 
    ไม่อนุมัติ  ไม่มี 

งดออกเสียง ไม่มี 
นายพา  ยอดทอง  ให้ผู้บริหารด าเนินการเสนอนายอ าเภอท่ายางอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
นายพา  ยอดทอง  ตามท่ีท่านนายก อบต.ยางหย่องได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่า
ประธานสภาฯ    ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ขอให้ได้ชี้แจงต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
    ต่อไป 
นายวิทยา เทพอยู่ เรียนท่านประธาน สภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน ด้วยฝ่าย 
นายก อบต.ยางหย่อง  บริหารมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
    ยังมิได้ก่อหนี้ แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ จึงขออนุมัติต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องเพ่ือกันเงินในหมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้  ในงบประมาณรายการที่ตั้งไว้ในแผนงาน 
    อุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้าง
    ถนน คสล.สายเลียบแม่น้ าเพชรบุรี (สะพานท่ากระเทียม -สะพานไสค้าน) 
    หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 522,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่าน
    มางบประมาณยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนสภาพพ้ืนที่
    ไม่เหมาะสมต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนสายนี้  และฝ่ายบริหารคาดว่าจะ
    ไม่สามารถด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณนี้  
นายพา  ยอดทอง  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลยางหย่องในการขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมตเิอกฉันท์อนุมัตกิันเงินในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
    ไม่มี 
นายพา  ยอดทอง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ ปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕65 เพียงเท่านี้  

และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ 

 




